

ĐẦU TƯ CHO Y TẾ CƠ SỞ MẠNG LƯỚI “XƯƠNG SỐNG” CỦA NGÀNH Y TẾ

LÊ HỒNG

Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Quảng Bình

Ytế cơ sở có vị trí đặc biệt trong hệ thống y tế. Vai trò của y tế cơ sở được Nghị quyết IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII và ngành y tế khẳng định là tuyến y tế gần dân nhất, là nơi đầu tiên người dân tiếp xúc với hệ thống y tế và cũng là nơi cuối cùng để thực thi các hoạt động trực tiếp đưa các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe đến tận người dân. Chính vì vậy, việc đầu tư cho y tế cơ sở chính là đầu tư cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi đối tượng trong xã hội có thể tiếp cận được với các dịch vụ y tế kịp thời, chi phí tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất, thông qua đó góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin của

nhân dân đối với chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Mạng lưới y tế cơ sở bao gồm: Y tế thôn bản, xã, phường, huyện, thị xã, là tuyến y tế gần dân nhất, chính vì thế mạng lưới y tế cơ sở được coi là tuyến “xương sống” của nền y tế. Và để phát triển sự nghiệp y tế một cách toàn diện, ngành y tế tỉnh Quảng Bình đã coi việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, hệ thống y tế thôn bản được thành lập trên cơ sở mỗi thôn bản có một nhân viên y tế hoạt động bán chuyên trách và được hưởng phụ cấp hàng tháng. Mỗi cán bộ y tế thôn bản được trang bị túi y tế, bao gồm các dụng cụ y tế, thuốc men và dụng cụ sơ cấp cứu để phát hiện, giải quyết các bệnh thông thường và sơ cấp cứu bệnh nhân trước khi chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất.

Tỉnh Quảng Bình hiện có 100% xã, phường, thôn bản đều có nhân viên y tế hoạt động, nhờ đó mạng lưới y tế thôn bản đã được phát triển và nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới. Cơ sở vật chất của các trạm y tế từng bước được nâng cấp, 100% các trạm y tế đều có điện thoại, internet, được trang bị giường bệnh, tủ thuốc, các dụng cụ y tế cơ bản,



Hoạt động khám chữa bệnh cho người dân ở tuyến y tế xã

Ảnh: TL

dụng cụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt tại các xã vùng biên giới đã có sự phối hợp quân dân y, góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an ninh biên giới.

Nhờ chăm lo củng cố, phát triển mạng lưới y tế, đào tạo cán bộ y tế cơ sở nên những năm qua công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là không có các dịch bệnh lớn xảy ra. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả; các chỉ số về sức khỏe của nhân dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Các dịch bệnh xảy ra đều nhanh chóng được khống chế và dập tắt kịp thời. Công tác phòng chống thiên tai được chuẩn bị chu đáo và khắc phục kịp thời tình trạng vệ sinh môi trường trước, trong và sau bão lụt. Vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai nghiêm túc và có sự phối kết hợp với các ban ngành chức năng để thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được đưa về gần dân hơn, các trạm y tế xã đã triển khai công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân có BHYT, đối tượng người nghèo, người cao tuổi, các đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi, từ đó đã làm tăng sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế. Công tác khám chữa bệnh tuyến cơ sở đã được nâng lên, tính công bằng trong khám chữa bệnh được coi trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, mạng lưới y tế cơ sở vẫn còn nhiều yếu kém và chưa thích ứng với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi của cơ cấu bệnh tật; chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đó chính là việc mạng lưới y tế cơ sở không ổn định về tổ chức; cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị y tế thiếu, lạc hậu và không đồng bộ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế; chưa tạo được

niềm tin với người dân là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng vượt tuyến quá tải ở bệnh viện tuyến trên; các cấp ủy Đảng, Chính quyền cần có sự quan tâm chỉ đạo đối với mạng lưới y tế cơ sở; đầu tư cho y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến xã còn rất hạn chế, đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu về trình độ, cơ cấu chưa hợp lý và chế độ đãi ngộ còn chưa thỏa đáng. Bên cạnh đó, y tế cơ sở đang đứng trước những thách thức lớn, đó là nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở còn hạn chế. Sự chênh lệch về thu nhập giữa các nhóm dân cư, giữa các vùng, miền ngày càng gia tăng đặt ra những thách thức về bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mặt trái của kinh tế thị trường cũng có những tác động tiêu cực đối với ngành y tế, có xu hướng bệnh viện hóa, xem nhẹ chăm sóc sức khỏe ban đầu dẫn đến tình trạng bỏ tuyến y tế cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và ngành y tế về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, trong thời gian tới, cùng với ngành y tế, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng cơ sở vật chất và trang cấp các thiết bị y tế phù hợp cho y tế cơ sở; cải cách mạnh mẽ thủ tục khám chữa bệnh nhằm giảm bớt phiền hà cho nhân dân; nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ y tế. Từ nay đến năm 2020, nhà nước cần tập trung đầu tư mạnh tạo bút phá hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng tuyến huyện và xã, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo các cơ sở y tế khang trang, đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết. Đổi mới cơ chế tài chính, phương thức chi trả dịch vụ y tế phù hợp để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ y tế tuyến cơ sở ■